

Số: 739 /BC-UBND

Tri Tôn, ngày 27 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc trả lời phản ánh của dư luận xã hội tháng 6

Thực hiện Công văn số 183/BC-MTTQ-BTT ngày 06/7/2020 của Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn báo cáo kết quả giải quyết nội dung phản ánh dư luận như sau:

Nội dung phản ánh: Một vài ý kiến phản ánh việc tiếp nhận và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực đất đai của huyện còn trễ hơn so với thời gian quy định. Dư luận đề nghị các ngành chuyên môn quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định?

Hiện nay, tất cả hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện đều được kiểm soát và theo dõi công khai trên Công thông tin điện tử của tỉnh, phần lớn hồ sơ khi thực hiện TTHC về đất đai là được trả kết quả đúng hạn theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ sơ phải kéo dài thêm thời gian để giải quyết ảnh hưởng đến kết quả trả hồ sơ theo quy định, nguyên nhân chủ yếu mang tính khách quan, đa phần những hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện đều thuộc dạng khó khăn, cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính một số xã chưa đầy đủ, về hiện trạng sử dụng đất thay đổi nhiều (sử dụng đất sai vị trí, có biến động về ranh giới sử dụng đất, tăng giảm diện tích do khai mở thêm hoặc tự thỏa thuận mua bán, tự ý quay đầu đất, đổi đất nhưng không thực hiện thủ tục chuyển đổi theo quy định,...). Để thực hiện những hồ sơ thuộc các dạng này, đòi hỏi phải phối hợp với nhiều ngành, với nhiều đối tượng (những người sử dụng đất liên quan) để xác minh, làm rõ về hiện trạng sử dụng đất nhằm đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người dân khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy nhanh công tác thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Trên đây là báo cáo giải quyết nội dung phản ánh dư luận xã hội của UBND huyện Tri Tôn.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TT. UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, A.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Trí